

Số: /BC-UBND

Đồng Kỳ, ngày 20 tháng 02 năm 2024

BÁO CÁO
Công tác quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023

Thực hiện Công văn số 3747/STC-QLCS&TH ngày 27/12/2023 của sở Tài chính về việc đôn đốc cập nhật dữ liệu tài sản công tỉnh Bắc Giang và đề nghị xác định giá trị quyền sử dụng đất để cập nhật dữ liệu tài sản trên phần mềm tài sản công tỉnh Bắc Giang.

Thực hiện công văn số 48/UBND-TCKH ngày 05/01/2024 của UBND huyện Yên Thế về việc cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu tài sản công; báo cáo tình hình quản lý, sử dụng, sử dụng tài sản công năm 2023.

I. Tình hình quản lý, sử dụng tài sản công

1. Công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai thi hành Luật quản lý sử dụng tài sản công.

Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của huyện được UBND xã triển khai, báo cáo đầy đủ, kịp thời.

Việc mua sắm tài sản công được hạch toán đầy đủ về hiện vật và giá trị, các bộ phận, đơn vị được giao quản lý sử dụng tài sản công chấp hành đúng quy định.

Việc mua sắm tài sản công thực hiện theo quy định. Đối với các tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung theo quyết định của UBND tỉnh, được thực hiện khi có công văn văn bản của cấp có thẩm quyền mua sắm theo đợt trong năm ngân sách.

2. Kết quả công tác quản lý, sử dụng tài sản công

2.1. Kết quả đạt được

UBND xã đã thực hiện nghiêm việc quản lý, sử dụng tài sản công theo luật quản lý tài sản, nghị định thông tư, các văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền, các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Công tác quản lý, sử dụng tài sản công được thực hiện thống nhất, có sự phân cấp rõ thẩm quyền cũng như trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân, bộ phận sử dụng tài sản trong việc quản lý, sử dụng tài sản công, cụ thể:

Về công tác quản lý sử dụng tài sản công: Hàng năm khi có biến động tăng, giảm tài sản, đơn vị đã thực hiện việc hạch toán tăng, giảm, kê khai đầy đủ trên phần mềm quản lý tài sản công cũng như theo dõi trên sổ sách kế toán theo quy định của Luật quản lý sử dụng tài sản.

Việc mua sắm tài sản: Các tài sản trong danh mục mua sắm tập trung, đơn vị thông báo cho các bộ phận có nhu cầu mua sắm, căn cứ vào nguồn ngân sách được phân bổ và tiết kiệm chi để đăng ký mua sắm đảm bảo tiêu chuẩn định mức đúng công năng sử dụng, tài sản đưa vào sử dụng và thực hiện công khai tài sản theo quy định.

Việc thực hiện kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản công trong kỳ báo cáo: Không có.

Việc ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị: Hàng năm UBND xã ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công; ứng dụng phần mềm quản lý tài sản vào công tác quản lý. Tài sản công đơn vị quản lý được hạch toán đầy đủ vào hệ thống phần mềm QLTS công Bắc Giang.

2.2. Tồn tại, hạn chế

Việc nhập và theo dõi tăng, giảm tài sản trên phần mềm quản lý tài sản công đôi khi còn chưa kịp thời, còn chậm.

Việc thực hiện các báo cáo của ngành dọc cấp trên về báo cáo tài sản đôi khi còn chậm chưa đúng thời gian quy định.

Nguyên nhân:

Do tăng tài sản phụ thuộc vào quyết toán công trình mới tăng tài sản do vậy dẫn đến việc cập nhật tài sản trên hệ thống quản lý văn bản còn chậm, muộn.

Do khối lượng công việc nhiều, chưa kịp thời cập nhật các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Vì vậy chưa đáp ứng kịp thời, đầy đủ chế độ báo cáo cũng như công tác cập nhật trên phần mềm quản lý tài sản.

3. Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý, sử dụng tài sản công.

Tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong quản lý và sử dụng tài sản công; chỉ đạo quản lý theo dõi và báo cáo tài sản đúng theo quy định.

Tiếp tục rà soát các tài sản của đơn vị được giao quản lý, sử dụng chưa kê khai, kê khai chưa đầy đủ, khẩn trương kê khai bổ sung và lập báo cáo tài sản theo quy định.

Triển khai hệ thống phần mềm “Nâng cấp cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công” đảm bảo thông tin về tài sản được đầy đủ, kịp thời, chính xác để phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.

II. Tình hình quản lý số tiền thu được từ xử lý tài sản công trên tài khoản tạm giữ thuộc phạm vi quản lý: Không có

Trên đây là báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023 của UBND xã Đồng Kỳ. Kính gửi phòng Tài chính kế hoạch huyện Yên Thế tổng hợp theo quy định./.

Nơi nhận:

- Phòng TC-KH (b/c);
- TT Đảng ủy, HĐND xã (b/c);
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: VT, TCKT.

Q. CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Lâm